



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สรุปข่าวประจำสัปดาห์

วันที่ 7 - 20 เมษายน 2553

พาณิชย์ถกรัฐบาลจีนปัญหาข้าวหอมเกี๋น

นายวิจักร วิเศษน้อย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เตรียมเชิญคณะผู้แทนระดับบริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการของจีน มาหารือร่วมกันในการควบคุมคุณภาพและแก้ปัญหาละเมิดเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยในจีน เนื่องจากที่ผ่านมาได้พบปัญหาการละเมิดเครื่องหมายการค้าในจีนจำนวนมาก โดยมีผู้ประกอบการแอบอ้างนำชื่อข้าวหอมมะลิไทยไปจำหน่าย แต่ในถูกกลับเป็นข้าวไม่มีคุณภาพสูงตรงตามคุณสมบัติข้าวหอมมะลิจริง จนทำให้ข้าวหอมมะลิไทยเสียภาพลักษณ์ในตลาดจีน

ทั้งนี้ 3 หน่วยงานที่เชิญหารือ ประกอบด้วย หน่วยงานที่ดูแลตรวจสอบคุณภาพสินค้านำเข้าของจีน (ซีไอคิว) หน่วยงานที่ดูแลการบรรจุใหม่และคุณภาพในประเทศ (คิวทีเอส) และหน่วยงานที่ดูแลเรื่องลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า (เอสเอไอซี) จากเมืองกวางโจว เซินเจิ้น และเซี่ยเหมิน โดยจะมาเยือนไทยวันที่ 26-30 เม.ย.นี้ เพื่อหาทางร่วมมือกำหนดเกณฑ์ควบคุมคุณภาพ และแก้ปัญหาาร่วมกัน

“ที่เราเลือกเชิญผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก 3 หน่วยงาน และ 3 เมือง ข้างต้นมา เพราะเป็นหน่วยงานที่ดูแลการนำเข้า ดูแลการบรรจุและมาตรฐาน และดูแลเรื่องลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า ซึ่งหากมีการหารือและร่วมมือกันได้ จะทำให้แก้ไขปัญหาการละเมิดเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยในจีนได้ ที่สำคัญ ทั้ง 3 เมืองนี้เป็นเมืองที่นำเข้าข้าวหอมมะลิไทยมาก ถือเป็นการสร้างความตระหนักให้กับหน่วยงานจีนเข้ามาช่วยดูแลอีกทางหนึ่ง”

ที่มา เดลินิวส์

ชาวนาเตรียมเฮ ราคาข้าวสูงขึ้น มิ.ย.-ก.ค. นี้ เหตุภัยแล้ง คู่แข่งไม่มีข้าวส่งออก

นายประเสริฐ โกศัลวิตร อธิบดีกรมข้าว กระทรวงเกษตรฯ เปิดเผยว่าจากการประเมินสถานการณ์ ราคาข้าวในขณะนี้พบว่า มิถุนายนถึง กรกฎาคม ราคาข้าวมีแนวโน้มการปรับตัวราคาขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากประเทศคู่แข่งของไทยอย่างเวียดนามไม่มีข้าวส่งออกเพียงพอปริมาณ ที่มีการทำสัญญาการซื้อขายกับประเทศคู่ค้า ทำให้มีแนวโน้มในการสั่งนำเข้าข้าวจากประเทศไทยมากขึ้น ขณะเดียวกันก็จะทำให้ราคาในประเทศของไทยมีราคาสูงขึ้นเช่นเดียวกัน ทั้งนี้จากการตรวจสอบยังพบว่าขณะนี้ผลผลิตภายในประเทศเวียดนามไม่เพียงพอต่อการส่งออก จึงต้องมีการซื้อข้าวจากประเทศกัมพูชาจำนวนมาก เพื่อส่งออกในนามประเทศเวียดนามแต่ด้วยขีดจำกัดของประเทศกัมพูชา ในส่วนของกำลังการผลิต ทำให้ไม่สามารถส่งข้าวให้ประเทศเวียดนามได้ ขณะที่กำลังการผลิตของกัมพูชาสามารถส่งออกข้าวได้ไม่เกิน 1 ล้านตัน เท่านั้น

ทั้งนี้ในส่วนมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 4.52 ล้านตัน แต่ ทำสัญญาส่งออกมากถึง 6 ตัน จึงทำให้ต้องเร่งนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ เพื่อส่งออกให้เพียงพอต่อการทำสัญญาดังกล่าว ขณะเดียวกันยังมีปัญหาภัยแล้งในจีนในพื้นที่หลายมณฑล โดยเฉพาะยูนนาน ที่เป็นแหล่งผลิตข้าว ขณะเดียวกันยังมีประเทศอินเดียก็ประสบภาวะเช่นเดียวกัน จึงมีแนวโน้มหลายประเทศอาจจำเป็นต้องสั่งนำเข้าข้าวจากประเทศไทยมากขึ้น

“ตอนนี้เท่าที่เราตรวจสอบแนวโน้ม เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม ราคาข้าวขึ้นจะจะมีราคาสูงขึ้น ซึ่งชาวนาควรจะเก็บข้าวเพื่อขายในช่วงนั้น เพราะเท่าที่เราดู ตอนนี้ประเทศคู่แข่งอย่างเวียดนามที่เขาทำ

สัญญาส่งออกก็ไม่มีข้าวพอที่จะส่งออก และหลายประเทศประสบภาวะความแห้งแล้ง จึงเชื่อว่าน่าจะมีการนำเข้าข้าวเรามากขึ้น ซึ่งน่าจะทำให้ราคาข้าวสูงขึ้นด้วย “นายประเสริฐกล่าว
ที่มา แนวหน้า

เปิดตัวพันธุ์ข้าวต้านเพลี้ย กรมการข้าวพัฒนา 2 สายพันธุ์ใหม่"กข41-43"สู่ระดับ

นายธีระ วงศ์สมุทร รว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมการข้าวได้พัฒนาสายพันธุ์ข้าวใหม่ 2 พันธุ์ คือ ข้าวเจ้าพันธุ์ กข41 และ กข43 ที่ได้รับการรับรองพันธุ์ในปี 2552 ซึ่งพัฒนามาจากพันธุ์พื้นเมืองและปรับปรุงพันธุ์ให้ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ออกแนะนำให้ชาวนาปลูกในฤดูการเพาะปลูกปีนี้

โดย ข้าวเจ้าพันธุ์ กข41 ได้จากการผสม 3 ทางระหว่างข้าวลูกผสมชั่วที่ 1 ของCNT85059-27-1-3-2 และสุพรรณบุรี 60 นำไปผสมพันธุ์กับ RP217-635-8 ที่สถานีทดลองข้าวชัยนาทในฤดูนาปี 2539 มีลักษณะประจำพันธุ์ เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง อายุการเก็บเกี่ยว 105 วัน ความสูงประมาณ 104 -105 เซนติเมตร กอตั้ง ต้นแข็ง ใบและกาบใบสีเขียว และใบตั้งตรงยอดเกสรตัวเมียสีขาว ความยาวรวงเฉลี่ย 29.0 เซนติเมตร รวงแน่นปานกลาง ระยะพักตัว 9-10 สัปดาห์ เมล็ดข้าวกล้องรูปร่างเรียวยาว เฉลี่ย 7.73 มิลลิเมตร กว้าง 2.23 มิลลิเมตร หนา 1.81 มิลลิเมตร อุณหภูมิแป้งสุกต่ำ มีคุณภาพการสีดีได้ข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าวสูงถึง 46.6 เปอร์เซ็นต์ ผลผลิตเฉลี่ย 894 กิโลกรัมต่อไร่ เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทาน ภาคเหนือตอนล่าง ก่อนข้างต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และโรคไหม้ อ่อนแอต่อโรคขอบใบแห้ง

ส่วนข้าวเจ้าพันธุ์ กข43 ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี และพันธุ์สุพรรณบุรี 1 ที่ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี ในฤดูนาปรัง พ.ศ. 2542 ลักษณะประจำพันธุ์เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง อายุเก็บเกี่ยวสั้นประมาณ 95 วัน ปลูกโดยวิธีหว่านน้ำตม ความสูงประมาณ 103 ซม. ทรงกอตั้ง ต้นค่อนข้างแข็ง ใบสีเขียวจาง ใบตรงตั้งปานกลาง ข้าวเปลือกสีฟาง ข้าวกล้องสีขาว รูปร่างเมล็ดยาวเรียวยาว ยาว 7.59 มิลลิเมตร กว้าง 2.18 มิลลิเมตร หนา 1.85 มิลลิเมตร ท้องไข่น้อย มีปริมาณแอมิโลสต่ำ (18.82 %) คุณภาพของเมล็ดทางการหุงต้มรับประทานดี ข้าวสุกนุ่มเหนียว มีกลิ่นหอมอ่อน ผลผลิตประมาณ 561 กิโลกรัมต่อไร่ ก่อนข้างต้านทานต่อโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล แนะนำให้ปลูกในพื้นที่นาชลประทานพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานและเกษตรกรมีช่วงเวลาในการทำนานน้อยกว่าพื้นที่ปลูกข้าวอื่นๆ

ที่มา แนวหน้า

เกษตรจัดระบบปลูกข้าว ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เร่งรัดจัดทำโครงการจัดระบบการปลูกข้าวขึ้น เพื่อให้มีการปลูกข้าวปีละไม่เกิน 2 ครั้ง โดยงดเว้นการปลูกข้าวแบบต่อเนื่องทั้งปี ให้มีการใช้น้ำไม่เกินปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ ขณะเดียวกัน ยังเป็นการตัดวงจรการระบาดของศัตรูข้าว และรักษาระบบนิเวศในนาข้าวให้มีความสมดุล

โดยมีเป้าหมายดำเนินการในระยะแรกในพื้นที่ 22 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย อุทัยธานี ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นครนายก จะเข้เกรา ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และเพชรบุรี โดยมีเกณฑ์ที่ใช้เป็นกรอบในการคัดเลือก คือ มีพื้นที่ ตั้งแต่ 1 แสนไร่ขึ้นไป หรือเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล หรือเป็นพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล รวมทั้งเป็นพื้นที่ในเขตชลประทานตั้งแต่ 1.5 แสนไร่ ขึ้นไป สามารถปลูกข้าวได้ตลอดทั้งปี

จากจำนวนพื้นที่ในระยะยาวที่จะดำเนินการจัดระบบการปลูกข้าวทั่วประเทศทั้งสิ้น 9,532,672 ไร่ ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยังได้กำหนดระบบการปลูกข้าวตามช่วงเวลาใหม่ เป็น 4 ระบบด้วยกันคือ 1. ระบบการปลูกข้าวแบบที่ 1 ข้าวรอบที่ 1-ข้าวรอบที่ 2-พืชหลังนา 2. ระบบการปลูกข้าวแบบที่ 2 ข้าวรอบที่ 1-ข้าวรอบที่ 2-วัน

ปลูก 3. ระบบการปลูกข้าวแบบที่ 3 ข้าวรอบที่ 1-พืชหลังนา-ข้าวรอบที่ 2 และ 4. ระบบการปลูกข้าวแบบที่ 4 ข้าวรอบที่ 1-เว้นปลูก-ข้าวรอบที่ 2

สำหรับมาตรการในการบริหารการดำเนินงาน จะมีทั้งมาตรการบังคับ เช่น การบริหารจัดการน้ำ โดยกำหนดให้มีการจัดสรรน้ำในการปลูกข้าวตามช่วงเวลาปลูกข้าวตามแผนของระบบการปลูกข้าว และการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกรณีประสบภัยพิบัติ เป็นต้น ส่วนมาตรการจูงใจนั้นรัฐจะให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชหลังนา เช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมถึงการจัดหาตลาดรองรับผลผลิตพืชหลังนาที่ได้จากการจัดระบบการปลูกข้าว ซึ่งจากมาตรการปรับระบบการปลูกข้าวจะส่งผลทำให้เกษตรกรและประเทศสามารถลดความเสี่ยงต่อสภาวะขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งปีถัดไปในกรณีที่มีฝนตกน้อยกว่าเกณฑ์ปกติ และลดปริมาณการใช้น้ำในการปลูกข้าวได้ถูกลงประมาณ 1,200-2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่.

ที่มา เดลินิวส์

เวียดนาม

สมาคมอาหารแห่งเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าว ในช่วงวันที่ 1-16 เม.ย. 2553 มีจำนวน 232,174 ตัน มูลค่า 107.363 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่ส่งออก 394,746 ตัน มูลค่า 163.031 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1 ม.ค. - 16 เม.ย. 2553 มีจำนวน 1,524,068 ตัน มูลค่า 714.658 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่ส่งออก 1,979,868 ตัน มูลค่า 802.097 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในช่วงไตรมาสแรกนี้ เวียดนามส่งออกข้าวจำนวน 1.292 ล้านตัน มูลค่า 606.708 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปริมาณส่งออกลดลง 18.54% และ มูลค่าส่งออกลดลง 5.12% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยที่ราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ 469.63 เหรียญสหรัฐต่อตัน ทั้งนี้ สมาคมอาหาร คาดว่าในช่วงไตรมาสที่ 2 จะมีการส่งออกข้าวประมาณ 2.1 ล้านตัน

เทรดเดอร์รายงานว่า สมาคมอาหารเวียดนามปรับลดราคาขั้นต่ำสำหรับข้าว 25% ที่ได้รับความนิยมสูงในตลาดส่งออก ลงสู่ระดับ 350 ดอลลาร์ต่อตันเมื่อวันพฤหัสบดี (8 เม.ย.) แต่ไม่มีการระบุราคาขั้นต่ำสำหรับข้าว 5% นับเป็นการปรับลดราคาครั้งที่สองในรอบสัปดาห์

ทั้งนี้ เวียดนามปรับลดราคาขั้นต่ำสำหรับข้าว 5% ลงสู่ระดับ 390 ดอลลาร์ต่อตัน เมื่อวันจันทร์ (5 เม.ย.) จาก 400 ดอลลาร์ต่อตันในช่วงก่อนหน้านั้น และปรับลดราคาขั้นต่ำสำหรับข้าว 25% ลงสู่ระดับ 370 ดอลลาร์ต่อตัน จากระดับ 390 ดอลลาร์ต่อตันในสัปดาห์ที่แล้ว

ช่วงต้นปีนี้ ผู้ส่งออกเวียดนามเคยตั้งความหวังที่จะขายข้าวให้แก่ฟิลิปปินส์ แต่รัฐบาลฟิลิปปินส์อาจยังไม่ประมูลซื้อข้าวใหม่ จนกว่าจะผ่านการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนพ.ค. โดยฟิลิปปินส์เป็นผู้ซื้อข้าวรายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม แรงกดดันการแข่งขันเริ่มปรากฏตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. เมื่อเจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์คนหนึ่งกล่าวว่า ฟิลิปปินส์จะลงนามในข้อตกลงสัปดาห์นี้ ในการซื้อข้าว 367,000 ตันต่อปีจากไทยตามความจำเป็นจนถึงปี 2557

รัฐบาลเวียดนามระบุในแถลงการณ์ว่า นางกลอเรีย อาร์โรโย ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ กล่าวต่อนาย เหงียน ตัน ดุง นายกรัฐมนตรีเวียดนาม นอกรอบการประชุมสุดยอดสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ว่า ทั้งสองประเทศควรทำสัญญาจัดส่งข้าวที่มีเสถียรภาพในระยะยาว

ตลาดยังไม่แสดงปฏิกิริยาต่อราคาขั้นต่ำที่ระดับใหม่ โดยเทรดเดอร์รายหนึ่งกล่าวว่า อุปสงค์ส่วนใหญ่หายไปจากตลาดในช่วงนี้ ขณะที่เทรดเดอร์อีกรายกล่าวว่า ความต้องการข้าวเวียดนามมีระดับไม่สูงนัก ทางนาจจึงปรับลดราคาขั้นต่ำลงเพื่อดึงดูดผู้ซื้อ

ที่มา Riceonline.com

กัมพูชา

สมเด็จจุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เปิดเผยว่า ในปีนี้กัมพูชาจะมีข้าวสารเหลือเพื่อการส่งออกมากกว่า 3.5 ล้านตัน เนื่องจากเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวได้มากขึ้นในฤดูที่ผ่านมา โดยเกษตรกรกัมพูชาเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวได้มากขึ้น ทั้งยังได้โอกาสจากการเปิดตลาดค้าเสรี ประกอบกับปัญหาในประเทศไทย ที่มีการเก็งกำไรข้าวสารกันอย่างกว้างขวาง

ทั้งนี้ ปีที่แล้วกัมพูชาปลูกข้าวได้ผลผลิตทั้งหมด 7.5 ล้านตัน แต่ความต้องการบริโภคภายในประเทศแค่ 4 ล้านตัน จึงสามารถส่งออกข้าวสู่ประเทศเพื่อนบ้านได้อีก 3.5 ล้านตัน โดยขายให้เวียดนาม ไทยและฟิลิปปินส์ อย่างไรก็ตาม ฟิลิปปินส์ยังคงต้องพึ่งพาแหล่งทรัพยากรและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

ที่มา Riceonline.com

อินเดีย

องค์การอาหารแห่งอินเดีย (Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า สต็อกข้าวและข้าวสาลีของรัฐบาล ณ วันที่ 31 มี.ค. ที่ผ่านมา มีจำนวนมากถึง 42.83 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าความต้องการที่จะใช้ในโครงการจัดสรรพืชอาหารให้ประชาชนของรัฐบาลถึง 2 เท่า ทั้งนี้ รัฐบาลมีสต็อกข้าวจำนวน 26.71 ล้านตัน และข้าวสาลีอีก 16.12 ล้านตัน ในขณะที่ Buffer stock ของรัฐบาลกำหนดไว้ที่ 12.2 และ 4 ล้านตันตามลำดับ

การที่สต็อกข้าวและข้าวสาลีในขณะนี้ มีจำนวนมากนั้น เนื่องจากในช่วง 2 ปีงบประมาณที่ผ่านมา รัฐบาลสามารถจัดหาข้าว และข้าวสาลีจากเกษตรกรได้มากเป็นประวัติการณ์

สำหรับในปีงบประมาณนี้ นับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2552 มาจนถึงวันที่ 4 เม.ย. ที่ผ่านมา รัฐบาลสามารถจัดหาข้าวได้แล้วประมาณ 25.65 ล้านตัน ในขณะที่โครงการจัดข้าวสาลี ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 1 เม.ย. ที่ผ่านมา สามารถจัดหาได้แล้ว 772,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาประมาณ 32% โดยเมื่อปีงบประมาณที่ผ่านมาสามารถจัดข้าวและข้าวสาลีได้ทั้งสิ้น 33.6 และ 25.4 ล้านตันตามลำดับ

ที่มา Riceonline.com

บังคลาเทศ

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า บริษัท Indo-Sino ในสิงคโปร์ ชนะการประมูลขายข้าวหนึ่งให้บังคลาเทศ ซึ่งได้มีการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มี.ค. ที่ผ่านมา โดยประมูลได้จำนวน 50,000 ตัน ที่ราคา 492 เหรียญสหรัฐ/ตัน (C&F)

ก่อนหน้านี้ บริษัท Indo-Sino และบริษัท Tanvir Enterprise ก็เพิ่งชนะการประมูลข้าวของบังคลาเทศที่ราคา 388.92 เหรียญสหรัฐ/ตัน (C&F) ปริมาณ 50,000 ตัน โดยบริษัท Indo-Sino เสนอราคาประมูลข้าวขาวต่ำที่สุดที่ 388.92 เหรียญสหรัฐ/ตัน ปริมาณ 35,000 ตัน ในขณะที่ บริษัท Tanvir Enterprise เป็นผู้ประมูลได้เป็นลำดับถัดมา ที่ปริมาณ 15,000 ตัน ซึ่งได้มีการอนุมัติข้อเสนอไปเมื่อสัปดาห์ก่อน และจะมีการทำสัญญากับบริษัททั้งสองในเร็วๆ นี้ ทั้งนี้ การส่งมอบจะเกิดภายหลังจากการลงนามทำสัญญาระหว่างกันไปแล้ว 60 วัน

บังคลาเทศซึ่งเป็นผู้ผลิตข้าวรายใหญ่อันดับ 4 ของโลก แต่มีการส่งออกข้าวหอมเพียงเล็กน้อย ได้วางแผนที่จะนำเข้าข้าว 300,000 ตัน และข้าวสาลี 750,000 ตันในปีงบประมาณปัจจุบัน (ถึงเดือนมิถุนายนนี้) เนื่องจากรัฐบาลต้องการสำรองข้าว และลดภาวะกดดันจากราคาข้าวในประเทศที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา

ที่มา Reuters

ฟิลิปปินส์

รัฐบาลฟิลิปปินส์ แถลงว่า การสั่งซื้อข้าวสำหรับส่งมอบในปีงบประมาณนี้ได้เสร็จสิ้นแล้ว และถ้าหากจะมีการซื้อใหม่ก็จะเป็นการซื้อสำหรับใช้ในปีงบประมาณหน้า โดยในปีงบประมาณนี้ฟิลิปปินส์ได้ซื้อข้าว

จำนวนรวม 2.45 ล้านตัน โดยคาดว่าจะมีการส่งมอบแล้วเสร็จในเดือน มิ.ย. จำนวน 2.25 ล้านตัน ส่วนที่เหลือจะเป็นการนำเข้าโดยภาคเอกชนที่รัฐบาลจัดสรรโควตาให้โดยมีกำหนดภายในวันที่ 15 ก.ย. ศกนี้

ที่มา Riceonline.com

ฮ่องกง

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง รายงาน ภาวะการนำเข้าข้าวของฮ่องกงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2553 โดยมีการนำเข้าข้าวจำนวน 61,259 ตัน แบ่งเป็นนำเข้าจากไทย จำนวน 34,719.7 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 71.4% ของปริมาณทั้งหมด รองลงมาคือประเทศจีน 11,419.7 ตัน (18.6%) เวียดนาม 5,401.3 ตัน (8.8% และมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง) ออสเตรเลีย 355.9 ตัน (0.6%) สหรัฐอเมริกา 109.2 ตัน (0.2%) ปากีสถาน 89.2 ตัน (0.1%) อินเดีย 66.0 ตัน (0.1%) และ ญี่ปุ่น 56.1 ตัน (0.1%)

สำหรับราคาข้าวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2553 นั้น ราคานำเข้าข้าวไทยเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาเล็กน้อย แบ่งเป็น ข้าวหอมมะลิ นำเข้าไม่บรรจุถุง ราคา HK\$ 7,399 /ตัน และบรรจุถุง ราคา HK\$ 7,485 ข้าวขาว นำเข้าไม่บรรจุถุง ราคา HK\$ 5,934/ตัน และบรรจุถุง ราคา HK\$ 6,734 ข้าวหอมมะลิ ราคาปลีก (ไม่บรรจุถุง) HK\$12.49/กก และ ข้าวขาว HK\$ 6.61/กก ข้าวหอมมะลิ ราคาปลีก (บรรจุถุง) ราคา HK\$10.46/กก และ ข้าวขาว HK\$8.10 /กก ทั้งนี้ ชาวฮ่องกงยังนิยมบริโภคข้าวหอมมะลิไทย และไทยยังคงครอบครองส่วนแบ่งตลาด 71.4 %

สำหรับการเก็บข้าวในสต็อก (Rice Stock) นั้น ฮ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ ปัจจุบันทั้งหมดรวม 31,260.393 ตัน แบ่งเป็นข้าวเต็มเมล็ด (Whole rice) จำนวน 26,149.97 ตัน และอื่นๆ(other) จำนวน 5,110.425 ตัน

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง

อิรัก

คณะกรรมการธัญพืชอิรัก (GRAIN BOARD OF IRAQ) ประกาศเปิดการประมูลเมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2553 โดยจะซื้อข้าวขาวจำนวนอย่างน้อย 60,000 ตัน โดยกำหนดยื่นข้อเสนอจนถึงวันที่ 25 เม.ย. และข้อเสนอจะต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 3 พ.ค. ศกนี้

ครั้งล่าสุดที่อิรักจัดการประมูลคือ เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2553 โดยได้ซื้อข้าวขาวจำนวนรวม 209,000 ตัน กำหนดส่งมอบ ก.ค.-ส.ค.

ที่มา GRAIN BOARD OF IRAQ